

สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ที่มา :

1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ ว 2427
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 [.....](#)
2. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่ 244/2563
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 [....](#)

รพ.สต. ที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ชื่อ รพ.สต.		ประเภทตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ในปัจจุบัน
1	รพ.สต.ตำบลโคกหล่อ	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2	รพ.สต.ตำบลนาบินหลา	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3	รพ.สต.ตำบลน้ำผุด	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
4	รพ.สต.ตำบลควนปริง	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5	รพ.สต.ตำบลนาตาล่วง	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
6	รพ.สต.ตำบลบ้านโพธิ์	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7	รพ.สต.ตำบลนาท่ามเหนือ	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
8	รพ.สต.ตำบลนาโต๊ะหมิง	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9	รพ.สต.ตำบลนาท่ามใต้	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
10	รพ.สต.ตำบลท่าจิว	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
11	รพ.สต.ตำบลห้วยนาง	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12	รพ.สต.ตำบลเขาปูน	สสอ.ห้วยยอด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
13	รพ.สต.บ้านนาวง	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14	รพ.สต.ตำบลบางดี	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15	รพ.สต.ตำบลลำภูรา	สสอ.ห้วยยอด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
16	รพ.สต.ตำบลเขากอบ	สสอ.ห้วยยอด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
17	รพ.สต.ตำบลทุ่งค่าย	สสอ.ย่านตาขาว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
18	รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้	สสอ.ย่านตาขาว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
19	รพ.สต.บ้านต้นปรัง	สสอ.ย่านตาขาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20	รพ.สต.ตำบลบางเป้า	สสอ.กันตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21	รพ.สต.ตำบลบางลึก	สสอ.กันตัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
22	รพ.สต.ตำบลควนธานี	สสอ.กันตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23	รพ.สต.ตำบลโคกยาง	สสอ.กันตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24	รพ.สต.ตำบลบ่อน้ำร้อน	สสอ.กันตัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
25	รพ.สต.ตำบลบ้านนา	สสอ.ปะเหลียน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หมายเหตุ...

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

1 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

7 ตำแหน่ง

มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

จำนวน 17 ตำแหน่ง โดยกำหนดเป็น

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส จำนวน 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ รพ.สต.		ประเภทตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ในปัจจุบัน	กำหนดตำแหน่งเป็น
1	รพ.สต.ตำบลโคกหล่อ	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2	รพ.สต.ตำบลนาบินหลา	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3	รพ.สต.ตำบลควนปริง	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4	รพ.สต.ตำบลนาตาล่วง	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
5	รพ.สต.ตำบลบ้านโพธิ์	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
6	รพ.สต.ตำบลนาโต๊ะหมิง	สสอ.เมืองตรัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7	รพ.สต.ตำบลนาท่ามใต้	สสอ.เมืองตรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
8	รพ.สต.ตำบลห้วยนาง	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
9	รพ.สต.ตำบลเขาปูน	สสอ.ห้วยยอด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
10	รพ.สต.บ้านนาวง	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
11	รพ.สต.ตำบลบางดี	สสอ.ห้วยยอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
12	รพ.สต.ตำบลเขาขอบ	สสอ.ห้วยยอด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
13	รพ.สต.บ้านต้นปรง	สสอ.ย่านตาขาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
14	รพ.สต.ตำบลบางเป่า	สสอ.กันตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
15	รพ.สต.ตำบลควนธานี	สสอ.กันตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
16	รพ.สต.ตำบลโคกยาง	สสอ.กันตัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
17	รพ.สต.ตำบลบ้านนา	สสอ.ปะเหลียน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

1. ในส่วนของ รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ต้องดำเนินการให้ผ่านการ ตรวจประเมินก่อน จึงจะดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสต่อไป

2. สำหรับ รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินและกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ ชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับอาวุโส แล้ว ให้ดำเนินการในส่วนของการ ประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.กำหนด เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

